



ส่วนที่สุค

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. ๐-๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๑, ๑๖๔๘)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๕๐๒๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ
เรียน หัวหน้าหน่วยงาน (ตามรายชื่อที่แนบ)

ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รวม ๑๐ วัน ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ นั้น

บัดนี้กรมปศุสัตว์ พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่ www.dld.go.th/finance หัวข้อ เรื่องด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กำหนดต่อไป

Vij Oerk

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน
1	กองคลัง
2	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
3	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
4	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
5	ด่านกักสัตว์ลพบุรี
6	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
7	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
8	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
9	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
10	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา
11	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
12	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
13	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
14	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
15	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
16	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
17	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
18	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
19	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
20	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย
21	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย
22	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
23	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
24	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์
25	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
26	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
27	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
28	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
29	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
30	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
31	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่
32	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
33	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
34	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
35	ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร
36	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
37	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
38	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
39	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน
40	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
41	ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์
42	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแกว
43	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
44	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
45	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
46	ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาชัยราช
47	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
48	ด่านกักสัตว์ภูเก็ต
49	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
50	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
51	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร
52	ด่านกักสัตว์ชุมพร
53	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา
54	ด่านกักสัตว์สงขลา
55	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
56	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง
57	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
58	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
59	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
60	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี
61	ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง
62	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ
ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกกวีจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
1	กองคลัง	น.ส.สุภัทธารี จันทร์วัน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
2	กองคลัง	น.ส.วิสา แสงวัง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
3	กองคลัง	น.ส.ชนาพร เกษรรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
4	กองคลัง	น.ส.ศุภวรรณ เนียมสอน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
5	กองคลัง	น.ส.มณฑนา แยมเยือน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ
6	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	นางณัฐพร อินอ่ำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
7	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	น.ส.สุนิสา ใจกล้า	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
8	สำนักงานปศุสัตว์เขต 1	นางมยุรี ประทุมแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
9	ด่านกักสัตว์ลพบุรี	นายตฤณ ชัยลินฟ้า	สัตวแพทย์	ชำนาญงาน
10	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หีบถาวร	นางสมปอง นิตยภิญจน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
11	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	น.ส.อารมณ จันทชาติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
12	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	น.ส.บวรศรี อมฤตกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
13	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก	นางสุนันท์ทิพย์ ดีเหลือ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
14	ด่านกักสัตว์นครราชสีมา	น.ส.พวงทิพย์ มุ่งสวนกลาง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
15	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา	นางสุจจา ยะสูงเนิน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
16	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์	น.ส.นฤมล เทียบโพธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
17	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์	นางจันทกานต์ แสงวงมี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
18	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี	นางสุรีพร ยิ่งยศ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
19	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ	นายเพิ่มศักดิ์ สุวรรณชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
20	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ	นางจันทร์หอม แนนใหม่	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
21	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น	น.ส.สุพัฒนา ชาญศิริวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
22	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี	นางเจตนา วานิชสุจิต	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ
 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
23	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี	นางปราณี สนิทชน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
24	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย	นางสุดา มหาสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
25	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย	นางภัทราพร ลาภบุญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
26	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	นางอวภา จูมวันทา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
27	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	นางไศภิชฐา ปุระชะกา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
28	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์	นางนันทนภัส ผกานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
29	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	นางจันทร์เพ็ญ ประสมศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
30	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร	นางกมลศรี ผลบุญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
31	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร	นางพรรณพิศ ปัญญาวัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
32	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม	นางลำยอง คงสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
33	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	นางพยอม เครือจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
34	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่	นางรัตนา สวัสดิ์	พนักงานพิมพ์	ระดับ ส3
35	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่	นางพิมพ์นารา พัฒนเมธาวิ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
36	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	นางกนกรัตน์ คำเงิน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
37	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา	นางอรุณี บัวเทศ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
38	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	นายสำเร็จ แสงโพธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
39	ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร	น.ส.อรัญญา ภู่อำจัด	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
40	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก	น.ส.เกษร สนิมณี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
41	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก	นางสิริพร เจริญสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
42	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6	นางพิชญ์สุกานต์ โตพิสุทธิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
43	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	นางเบญจวรรณ ทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
44	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	น.ส.รัชชา รักหาญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ
 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายชื่อหน่วยงาน	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระดับ
45	ด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์	นางสุตารัตน์ นิลชะเอม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
46	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองควาง	นางกานกุล ฤทธิประวัตติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
47	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	น.ส.รัชฎา นาคทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
48	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี	น.ส.ศิริกร เอกรัตนกิตติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
49	ด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	นางชฎาพร โลกมิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
50	ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช	นางศิริพร คงชาติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
51	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้	นางสมใจหมาย คะหะวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
52	ด่านกักสัตว์ภูเก็ต	นายสุทัศน์ งานกรณาธิการ	สัตวแพทย์	ชำนาญงาน
53	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี	นางสุกัญญา จันทะเนียร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
54	สำนักงานปศุสัตว์เขต 8	นายฉัตรฐาพงศ์ คงทุง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ
55	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร	นางพิชยา ษรจันทร์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
56	ด่านกักสัตว์ชุมพร	น.ส.จริณธร จินา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
57	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	นางอมรรัตน์ หน่อเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน
58	ด่านกักสัตว์สงขลา	นางสุภาพ ศรีรัตนโชติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
59	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา	นางลัดดา พ่อเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
60	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง	น.ส.ยุพา เขยชื่นจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
61	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง	นางรัชนิกร นิลตีบ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
62	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	นางฉลอง ทองบุตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
63	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	นางอรัญญา ธีระจำนงค์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
64	สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปัตตานี	น.ส.เจ๊ะมัจชะห์ มามะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
65	ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทับกวาง	น.ส.เพ็ญศิริ มั่นยืน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
66	สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง	นางณัฐธิดา จุลนันโท	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ่มค่าโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ ประกอบกับได้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐให้แก่ส่วนราชการ ส่วนราชการจึงจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดอ่อน ซึ่งส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รอบ รู้ลึก สามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการได้สูงสุด และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนาบุคลากร กรมบัญชีกลางมีการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเงินการคลังภาครัฐซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประมวลความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน กองคลัง กรมบัญชีกลางได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวและเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังอย่างชัดเจน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ โดยการประสานงานขอใช้หลักสูตรของกรมบัญชีกลางขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๒.๑ สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๒ มีขีดความสามารถ และสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

๒.๓ สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ

๒.๔ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๓.๑ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน

๓.๒ ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการ” หรือ “เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ” ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด

๓.๓ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน ๑ รุ่น ๆ ละ ๗๐ คน

๕. ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน ๑๐ วัน (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๖. สถานที่

ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

๗. วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกรมบัญชีกลาง

๘. วิธีการฝึกอบรม

วิธีการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๘.๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้ จะเน้นหลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น

- การฟังบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอ การอภิปราย กรณีศึกษา หรือ ฝึกอบรมหลักวิชาการ
ในห้องเรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน

๘.๒ การทำกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะ ฝึกฝนการปฏิบัติงานตามวินัยกลุ่มในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม

๙. การรับรองผลการฝึกอบรม

๙.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร และ

๙.๒ ผู้ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ โดยใช้เกณฑ์ ๖๐ % จะได้รับวุฒิบัตรโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร”การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระดับปฏิบัติการ จากกรมบัญชีกลาง

๑๐. งบประมาณ

๑๐.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

๑๑. การประเมินผลการฝึกอบรม

๑๑.๑ ประเมินความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม

๑๑.๒ การสังเกตการณ์ระหว่างการฝึกอบรม เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๑.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชาเพื่อประเมินผล หัวข้อวิชาและวิทยากร
หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา

๑๑.๔ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรวมในการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๑๑.๕ กรมบัญชีกลางจะติดตามประเมินผล (Follow Up) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และผู้ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว อย่างน้อย ๓ - ๖ เดือน

๑๒. ตัวชี้วัดการเรียนรู้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีขีดความสามารถ และสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังอย่าง มีอาชีพ

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง กรมปลุสสัตว์ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง

๑๕. ที่ปรึกษาโครงการ

๑. นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ

อธิบดีกรมปลุสสัตว์

๒. นายธนิตย์ เอนกวิทย์

รองอธิบดีกรมปลุสสัตว์

๓. นางเย็นจิต ทองยงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. นายเมตตา ททรัพย์อุดม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการฝึกอบรม ๒

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร

ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๑๖. คณะทำงาน

๑. นางสาวสาวิตรี กอสนาน

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๒. นางสาวรติกร สิทธิสิน

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๓. นางสุภาวดี ธรรมบุตร

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๔. นางสาวธนะศรี อ่อนศรี

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๕. นายณัฐกาญจน์ อารีเอื้อ

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

๑๗. หลักสูตรและหัวข้อวิชาในการฝึกอบรม

หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๖ ภาค ประกอบด้วย

๑. ภาคความรู้เกี่ยวกับการคลังภาครัฐ
๒. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
๓. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ
๔. ภาคความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
๕. ภาคความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
๖. ภาคเบ็ดเตล็ด

๑. ภาคความรู้เกี่ยวกับการคลังภาครัฐ ประกอบด้วย

๑.๑ การบริหารการคลังภาครัฐ	๓ ชั่วโมง
๑.๒ ระบบงบประมาณ	๓ ชั่วโมง
๑.๓ เงินนอกงบประมาณ	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
รวม	๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๒. ภาคความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๒ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ	๓ ชั่วโมง

๒.๓ กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร

๒.๓.๑ เงินเดือนและค่าจ้าง	๓ ชั่วโมง
๒.๓.๒ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	๓ ชั่วโมง

๒.๔ กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ

๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓ ชั่วโมง
๒.๔.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๔.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๔.๔ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๒.๕ กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

๒.๕.๑ สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	๓ ชั่วโมง
๒.๕.๒ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๒.๖ กฎหมาย / ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

๒.๖.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๓ ชั่วโมง
--	-----------

๒.๗ กฎหมาย / ระเบียบความรับผิดชอบละเมิด

๒.๗.๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	๓ ชั่วโมง
--	-----------

รวม ๒๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๓. ภาคความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงินและบัญชีบริหารในภาครัฐ

๓.๑	มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๓	ชั่วโมง
๓.๒	ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	๓	ชั่วโมง
๓.๓	หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต	๑	ชั่วโมง ๓๐ นาที
๓.๔	การบริหารสินทรัพย์	๑	ชั่วโมง ๓๐ นาที
	รวม	๘	ชั่วโมง

๔. ภาคความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

๔.๑	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)	๓	ชั่วโมง
๔.๒	รายงานในระบบปฏิบัติการตามระบบ GFMS	๑	ชั่วโมง ๓๐ นาที
	รวม	๔	ชั่วโมง ๓๐ นาที

๕. ภาคความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ

๕.๑	การตรวจสอบภายในภาครัฐราชการ	๓	ชั่วโมง
๕.๒	การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๓	ชั่วโมง
	รวม	๖	ชั่วโมง

๖. ภาคเบ็ดเตล็ด

๖.๑	พิธีเปิด / แนะนำหลักสูตร	-	ชั่วโมง ๓๐ นาที
๖.๒	การทดสอบหลังการฝึกอบรม	๑	ชั่วโมง ๓๐ นาที
๖.๓	การพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม	๓	ชั่วโมง
	รวม	๕	ชั่วโมง
	รวมทั้งสิ้น	๖๐	ชั่วโมง ๓๐ นาที

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555

วัน/เดือน/ปี	เวลา 08.30-09.00 น.	เวลา 09.00 - 12.00 น.	12.00 - 13.00 น.	เวลา 13.00-16.00 น.	
วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 55	พิธีเปิดการฝึกอบรม โดย รอธ.ธนิตย์ เอนกวิทย์	การพัฒนาสมรรถนะ ในการทำงานเป็นทีม	หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน	การบริหารการคลังภาครัฐ	
วันอังคารที่ 24 ก.ค. 55	ระบบงบประมาณ			การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลังของส่วนราชการ	
วันพุธที่ 25 ก.ค. 55	เวลา 09.00 - 10.30 น.	เวลา 10.30 - 12.00 น.		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	
	กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ			
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 55	เวลา 09.00 - 10.30 น.	เวลา 10.30 - 12.00 น.		เวลา 13.00 - 14.30 น.	เวลา 14.30 - 16.00 น.
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		เงินเดือนและค่าจ้าง (ด้านกฎหมาย)	เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ เดียวกัน (ด้านกฎหมาย)
วันศุกร์ที่ 27 ก.ค. 55	สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ			เงินเดือนและค่าจ้าง (ด้านปฏิบัติ)	เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ เดียวกัน (ด้านปฏิบัติ)

วัน/เดือน/ปี	เวลา 09.00-12.00 น.		12.00 - 13.00 น.	เวลา 13.00-16.00 น.		
วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 55	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ		หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน	เวลา 13.00 - 14.30 น.	เวลา 14.30 - 16.00 น.	
วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 55	มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ			เงินนอกงบประมาณ	สวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร	
วันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55	เวลา 09.00 - 10.30 น. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ต้นทุนผลผลิต	เวลา 10.30 - 12.00 น. การบริหารสินทรัพย์		ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ		
วันอังคารที่ 31 ก.ค. 55	กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่			ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		
วันพุธที่ 1 ส.ค. 55	การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน			การตรวจสอบภายในภาครัฐราชการ		
				เวลา 13.00 - 14.30 น.	เวลา 14.30 - 16.00 น.	
				รายงานในระบบปฏิบัติการ ตามระบบ GFMS	การทดสอบหลังการฝึกอบรม	

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม